



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขรับส่งที่ กทท. 4926/99
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
เวลา 14.05 น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล โทร. ๒๘๐๒

ที่ สบค.๘๐๖๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวนิตยา อินทนะย)

มว. 3474 / 6 ก.ค. 59
14.314.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ลนค. ผอ.กตน. และ ผอ.กพร.

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://kromchold.rid.go.th/person/main/> หัวข้อ "ประกาศกรมชลประทาน"

(นายมนัส คำเนติมณี)

ผส.บค.

เรียน ผลค. 1-16 ผอ.ค. นค. ผอ.ป. นค.

และ ผบก. นค.

เมื่อทบทวนและแจ้งในข้าราชการในสังกัด

ทบทวน

(นายประพิศ จันทร์มา)
ผอ.พค. 6 ก.ค. ๕๙

(นางอัมพร ศรีสมานวิตร)
สบท.พค.

๕๘
๕๘
๕๘



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มอบให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศและ
หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณี
การอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม นางสาวนิตยา อินทะนะ	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๘๖)	๑. การบริหารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดทำรายละเอียด ของงานซื้อและงานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศูนย์กลางของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑. นางจิตติมา จารุภาวัฒน์ ๑. นางจิตติมา จารุภาวัฒน์	- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และร่วม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้น ด้านการวางโครงการ รุ่นที่ ๑ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐ - ทำหน้าที่รวบรวมแบบประเมิน ผลโครงการและร่วมสังเกตพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ การจัดทำรายละเอียดของงานซื้อและ งานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ ๑ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐	